

# PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN BÁC ÁI SAU 20 NĂM TÁI THÀNH LẬP THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

**Hồ Xuân Ninh**

Ủy ban Nhân dân huyện Bác Ái,  
tỉnh Ninh Thuận  
Email: [hoxuanninh79@gmail.com](mailto:hoxuanninh79@gmail.com)

Ngày nhận bài: 30/10/2019  
Ngày gửi phản biện: 7/11/2019  
Ngày tác giả sửa: 10/11/2019  
Ngày duyệt đăng: 12/11/2019  
Ngày phát hành: 20/11/2019

DOI:

*Huyện Bác Ái thuộc tỉnh Ninh Thuận được thành lập vào tháng 10 năm 1950 và được tái thành lập theo Nghị định số 65/2000/NĐ-CP, ngày 06/11/2000 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2001 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Sơn; là một trong 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Cách đây 20 năm khi vừa được tái thành lập huyện, đời sống của đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính; tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ còn mang tính chất nhỏ lẻ, manh mún, cơ sở hạ tầng thiếu. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, đến nay Bác Ái đã có sự đổi thay rõ rệt: Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc đã được nâng lên, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển. Tuy nhiên, so với các địa phương khác thuộc tỉnh Ninh Thuận, thì Bác Ái vẫn còn nhiều khó khăn, sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Vì vậy, trong thời gian tới, Bác Ái cần tiếp tục phát huy nội lực, chuyển đổi sinh kế cho đồng bào, đẩy mạnh kết hợp khai thác tiềm năng du lịch với khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, nhằm đưa Bác Ái từng bước phát triển bền vững.*

**Từ khóa:** Phát triển kinh tế - xã hội; Phát huy nội lực; Chuyển đổi sinh kế; Huyện Bác Ái; Hai mươi năm tái thành lập.

## 1. Đặt vấn đề

Nằm ở phía Tây - Bắc của tỉnh Ninh Thuận, Bác Ái là huyện miền núi, chiếm 30% diện tích toàn tỉnh, chủ yếu là diện tích đất lâm nghiệp<sup>1</sup>. Huyện được thành lập vào tháng 10 năm 1950 và được tái thành lập theo Nghị định số 65/2000/NĐ-CP, ngày 06/11/2000 của Chính phủ trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ninh Sơn. Bác Ái là một trong 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, có 9 xã thuộc khu vực III, 31/38 thôn đặc biệt khó khăn với tổng dân số trên 30.000 dân, 06 dân tộc, trong đó đồng bào Ra-glai chiếm 87% dân số. Tuy nhiên, sau 20 năm tái thành lập, được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, huyện đã đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế - xã hội có bước phát triển vượt bậc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Với những thành tựu đạt được trong thời gian qua Bác Ái đã

được Nhà nước phong tặng đơn vị Anh hùng LLVT, với 8/9 xã được công nhận Anh hùng LLVT, toàn huyện có 10 tập thể và 04 cá nhân được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xứng đáng là địa phương giàu truyền thống cách mạng.

## 2. Tổng quan nghiên cứu

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Bác Ái đã được nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu, trong đó chủ yếu tập trung nghiên cứu về những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề khai thác điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch phục vụ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Tác giả Hoàng Cảnh trong bài viết “Huyện Bác Ái: Phát huy hiệu quả nguồn kinh phí tài trợ cho Chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a” cũng đã đề cập đến một số kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Bác Ái, tác giả cũng đã chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chính sách dân tộc của

<sup>1</sup>. <http://bacai.ninhthuan.gov.vn>

huyện. Tác giả D.My - N.Son cũng đã đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện qua bài viết “Bác Ái qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XII”. Một số tác giả khác lại quan tâm đến vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc, như: “Văn hóa Ra-glai - Bào tồn và phát triển” của tác giả Nam Phong. Bài viết đã khái quát những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Ra-glai, trong đó tác giả tập trung đánh giá thực trạng văn hóa truyền thống của người Ra-glai và đề xuất những giải pháp bảo tồn và phát huy trong bối cảnh hiện nay.

Nhìn chung, đã có một số bài viết nghiên cứu về tình hình kinh tế - xã hội của Bác Ái. Tuy nhiên, các bài viết chỉ nghiên cứu ở những lĩnh vực cụ thể, về một lĩnh vực kinh tế hoặc lĩnh vực văn hóa, xã hội, chưa có bài viết nào mang tính tổng quát đánh giá toàn bộ tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 20 năm qua. Vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của Bác Ái sau 20 năm là rất cần thiết, nhằm mục đích nhìn lại những gì mà chính quyền và nhân dân Bác Ái đã đạt được và chưa đạt được trong thời gian qua, từ đó có những định hướng phát triển trong thời gian tới một cách hiệu quả hơn.

### 3. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết được tiếp cận chủ yếu dựa trên phương pháp thu thập các nguồn tài liệu từ các bài viết, bài nghiên cứu, các trang tin của huyện Bác Ái, từ đó tổng hợp, phân tích và thống kê các nguồn thông tin có liên quan trực tiếp đến nội dung nghiên cứu. Đặc biệt, chúng tôi đã kế thừa các nguồn số liệu từ các báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong các năm qua.

### 4. Nội dung nghiên cứu

#### 4.1. Một số thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật sau 20 năm tái thành lập huyện Bác Ái

Sau khi được tái thành lập, Bác Ái là một huyện miền núi nghèo, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, kinh tế - xã hội hết sức khó khăn. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật quá nghèo nàn và lạc hậu; cơ sở vật chất vừa thiếu vừa xuống cấp trầm trọng, điểm xuất phát kinh tế - xã hội thấp, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, bão lũ, hạn hán luôn xảy ra; tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp vừa thiếu, vừa yếu; đời sống của đại bộ phận đồng bào các dân tộc còn rất nhiều khó khăn, thiếu ăn triển miên. Với những khó khăn đó, Bác Ái là một trong 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Huyện có 09 xã với 38 thôn (trong đó 31 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn). Những năm đầu mới tái lập, đời sống của đồng bào các dân tộc hết sức khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo rất cao. Tại thời điểm 2009, sau 9 năm tái lập tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 53,86%, hộ cận nghèo 8,62%; năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo 66,72%, tăng 12,86%, hộ cận nghèo

10,09%, tăng 1,47%; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn ở mức cao (54,11%), giảm nghèo còn thiếu bền vững; chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục ở nhiều nơi còn thấp...<sup>2</sup>

Tuy nhiên, sau 20 năm tái thành lập, được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng với sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương, huyện đã từng bước vượt qua những khó khăn và đạt được những thành tựu quan trọng, trong đó, nổi bật là một số thành tựu chủ yếu sau:

#### *Thứ nhất, cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển*

Huyện Bác Ái đã huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng nhằm phục vụ tốt nhất cho đời sống của đồng bào dân tộc. Đến nay, so với những năm vừa tái thành lập huyện, các công trình hạ tầng cơ sở của huyện, xã được đầu tư khá đồng bộ. Từ năm 2014 đến nay, huyện đã triển khai Chương trình 30a của Chính phủ với tổng kinh phí phân bổ hơn 200 tỷ đồng. Huyện Bác Ái đã đầu tư được 222 hạng mục công trình thiết yếu nhằm phục vụ sản xuất và dân sinh như: đường giao thông nội đồng, đường giao thông đến các khu sản xuất; công trình phục vụ về hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục... Từ một huyện cơ sở hạ tầng khó khăn, đến nay 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm; tỷ lệ đường giao thông từ huyện đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc cấp phối đạt 98,9%; đường giao thông đến các thôn được bê tông hóa đạt trên 80%; Trên 95% hộ dân tộc thiểu số được sử dụng điện lưới quốc gia; mức độ tiếp cận của người dân với các dịch vụ xã hội cơ bản được nâng lên (được phủ sóng phát thanh, truyền hình, kết nối thông tin liên lạc hiện đại), giáo dục đào tạo, y tế được quan tâm (9/9 xã có trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trạm y tế)<sup>3</sup>.

*Thứ hai, nền kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực, đúng hướng, xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả quan trọng.*

Sản xuất ngày càng phát triển, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng góp phần giảm nghèo, tăng thu nhập người dân. Giá trị sản xuất ngành nông-lâm nghiệp, thủy sản bình quân hàng năm tăng trên 12%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng của huyện đang từng bước phát triển, hình thành cụm công nghiệp Phước Tiến đã thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển ngành công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp và làng nghề được quan tâm hỗ trợ và khôi phục; các công trình đầu tư trên địa bàn đã phát huy hiệu quả sử dụng. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển với nhiều loại hình

<sup>2</sup>. Hoàng Cảnh, Tạp chí Lao động và Xã hội, tháng 7 năm 2019

<sup>3</sup>. <http://baoninhthuan.com.vn>

mới; các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng năm đều tăng; các chợ trên địa bàn huyện có bước phát triển cả về qui mô và chất lượng,...

Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 12,4%, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Đến nay toàn huyện không còn hộ thiếu đói; thu nhập bình quân đầu người đã được cải thiện đáng kể (bình quân khoảng 10-12 triệu đồng/người/năm), số hộ khá giả ngày càng tăng, hộ nghèo giảm từ 57,6% (năm 2008) xuống còn 46,36% (năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo hàng năm tuy có thay đổi về tiêu chí, cách tính nhưng vẫn giảm đáng kể, bình quân hàng năm giảm trên 7%, điều này đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của huyện Đảng bộ về xoá đói, giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 còn ở mức 40,31%, giảm 13,55%; hộ cận nghèo còn ở mức 13,80%; hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ chính sách 3.123 căn nhà. Trong năm 2018, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 1.135 tỷ đồng, tăng 21,9% so với năm 2017; trong đó ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 47,6%, công nghiệp, xây dựng chiếm 18,6% và thương mại-du lịch chiếm 33,7%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 113,4% kế hoạch.

Huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, đặc biệt là Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 64 huyện nghèo, Quyết định số 167 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Tính đến thời điểm hiện nay đã xây dựng 983 ngôi nhà, trong đó có 923 căn thuộc chương trình 167, với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/căn; Huyện cũng đã huy động nguồn lực từ các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn huyện hỗ trợ xây 60 ngôi nhà cho những hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2019, huyện sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ thêm 738 căn nhà ở cho hộ nghèo. Huyện Bác Ái cũng đã bàn giao 18.712 ha rừng cho 3.266 hộ dân nhận khoán chăm sóc, bảo vệ. Các hộ đã được nhận kinh phí hỗ trợ, số hộ nghèo tham gia được hỗ trợ gạo, góp phần nâng cao trách nhiệm giữ rừng, bảo vệ môi trường và giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn đã hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với các công ty, tập đoàn ngoài tỉnh thực hiện mô hình trồng cao su, keo lá tràm, cóc hành, và một số cây công nghiệp lâu năm khác với tổng diện tích 860ha, đến nay các cây trồng ở diện tích trên đang phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa bàn huyện, nhờ đó, đã tạo điều kiện giải quyết việc làm tại chỗ, có thu nhập cho hàng ngàn lao động tại địa phương. Huyện cũng hoàn thành quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới cho 9/9 xã; hỗ trợ cải tạo ruộng bậc thang, khai hoang, phục hóa đất sản xuất 1800,75 ha và đưa

vào canh tác trên 80% diện tích phục vụ sản xuất nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm tăng năng suất cây trồng. Triển khai thực hiện thí điểm 38 mô hình trồng trọt và chăn nuôi có hiệu quả cao và đang có hướng nhân rộng trong toàn huyện. Đặc biệt, huyện đã tập trung khai thác tiềm năng du lịch của địa phương, coi du lịch là một hoạt động sinh kế của đồng bào, nhằm phát huy lợi thế của địa phương trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững (Ủy ban Nhân dân huyện Bác Ái, 2018)

*Thứ ba, văn hóa - xã hội có bước phát triển mới, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên.*

Hoạt động giáo dục - đào tạo phát triển khá toàn diện ở các bậc học; 9/9 xã trong huyện đều có trường lớp mẫu giáo, tiểu học, THCS và trung tâm học tập cộng đồng, trong đó có 10 trường đạt chuẩn quốc gia; có 9 trường hoạt động theo mô hình trường Phổ thông dân tộc bán trú, 01 trường dân tộc nội trú và 01 trường phổ thông trung học. Trong năm 2018, tỷ lệ học sinh được duy trì ra lớp đạt trên 98%; có 08/35 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 08 trường so với năm 2008; 09/9 xã đạt chuẩn phổ cập Tiểu học, THCS và phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt 100% kế hoạch; Số lao động qua đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm 6.214/7.560 lượt lao động, đạt 82,19% kế hoạch; xuất khẩu lao động 196/230 lao động, đạt 85,22% kế hoạch; Có 06/9 xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế, tăng 06 xã so với năm 2008, đạt 66,66% kế hoạch; 09/9 trạm y tế có bác sỹ, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 23%; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng 8 loại bệnh đạt 95%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ người dân tham gia BHYT là 100%...<sup>4</sup>

*Thứ tư, giá trị bản sắc văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, đời sống văn hóa mới được xây dựng.*

Nhiều giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc đã được phát huy có hiệu quả trong đời sống và trong sản xuất. Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống đã đạt được nhiều dấu ấn đáng ghi nhận. Chữ viết Ra-glai hiện nay đã được hình thành và bước đầu đưa vào mở lớp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tích cực trong việc truyền tải thông tin tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đông đảo quần chúng nhân dân. Trang phục truyền thống của đồng bào Ra-glai xuất hiện và khẳng định được vị thế trong các buổi Lễ, hội, biểu diễn, hội diễn, liên hoan văn hóa văn nghệ. Một số giá trị văn hóa, hoạt động văn nghệ dân gian tiếp tục được giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn

<sup>4</sup>. <http://bacai.ninhthuan.gov.vn>

hóa của đồng bào các dân tộc. Theo Báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin, đến nay, huyện có 37/38 thôn đều thành lập đội văn nghệ dân gian; có 04/9 xã thành lập được đội tuyên cấp xã, tiêu biểu, một số thôn, dòng họ đã tự nguyện xây dựng các đội văn nghệ dân gian hoạt động khá chuyên nghiệp, là các hạt nhân trong hoạt động văn hóa dân gian của huyện, phục vụ đặc lực cho công tác công diễn, giao lưu quảng bá văn hóa dân tộc ở Bắc Ái đến với đồng bào cả nước, Toàn huyện có 06 Nghệ nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” có nhiều công hiến trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Có ít nhất 10 công trình khoa học về truyện cổ, sử thi, tri thức dân gian của Bắc Ái đã được in ấn, lưu hành trên phạm vi toàn quốc.

Về hệ thống thiết chế văn hóa trên toàn huyện có: 01 nhà truyền thống 33/38 thôn có nhà văn hóa; 7/9 xã có nhà văn hóa, 02 sân bóng đá cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân trong huyện, tạo tiền đề để triển khai đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới theo chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài ra mạng lưới truyền thanh, truyền hình cũng như hệ thống hạ tầng Viễn thông đã được phủ kín trên toàn huyện (có 01 Đài truyền thanh, 01 Bưu cục Bưu chính và Điểm truyền phát Viễn thông; 01 thư viện với đủ cơ sở sách, đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của nhân dân; 9/9 xã có hệ thống loa truyền thanh không dây; 7/9 xã có Bưu điện văn hóa).

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; gia đình văn hóa; thôn văn hóa; xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới... được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân nồng nhiệt đón nhận và thực hiện có hiệu quả, cụ thể: Đến cuối năm 2018 toàn huyện có 24/38 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn văn hóa, hàng năm có 100% số hộ gia đình, thôn và cơ quan đơn vị đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa, có trên 75% gia đình và trên 98% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 38/38 thôn đều đã xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước<sup>5</sup>.

Có thể nói, trong thời gian qua, Bắc Ái đã thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế, xã hội, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Huyện vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Nền kinh tế vẫn còn chậm phát triển, chưa bền vững; nguồn lực đầu tư hỗ trợ sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn hạn chế; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ còn nhỏ lẻ; quản lý tài nguyên và môi trường nhất là lĩnh vực đất đai còn nhiều bất cập; tỷ

lệ hộ nghèo còn ở mức cao...

#### **4.2. Định hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian tới**

Trong những năm tới, huyện cần tăng cường đổi mới, tích cực phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực xã hội, từng bước khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; coi trọng phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh, có cơ cấu hợp lý về cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, từng bước xây dựng chuỗi giá trị du lịch nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng hiệu quả và tính bền vững của nền nông nghiệp. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng khung để hình thành thị trấn trung tâm huyện, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng văn hóa, xã hội đáp ứng tốt nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đảm bảo an sinh xã hội; Giải quyết tốt việc làm và các vấn đề xã hội, trọng tâm giảm nghèo bền vững. Đặc biệt là cần chuyển đổi sinh kế cho đồng bào theo hướng phát triển các hoạt động du lịch gắn với khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển mô hình cây dược liệu là những cây có lợi thế của địa phương như cây dây khai, chuỗi cô đơn... phát triển văn hóa gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, việc phát triển kinh tế phải gắn với việc khai thác, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, tập trung khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn và phát huy sản phẩm truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ. Biến những giá trị văn hóa của địa phương trở thành những sản phẩm du lịch đặc trưng là một trong những định hướng chính để phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Do đó, việc tập trung đầu tư, bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ, tôn tạo các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, phát huy giá trị các làng nghề truyền thống, gắn với hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn huyện sẽ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của huyện.

Để thực hiện được định hướng trên, cần tập trung quản lý tốt các quy hoạch, nhất là các quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; kịp thời điều chỉnh những quy hoạch lỗi thời, không phù hợp với yêu cầu thực tiễn và phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo. Xây dựng, tạo lập môi trường kinh doanh, đầu tư thực sự thông thoáng, minh bạch và thuận lợi nhằm thu hút sự tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh của mọi thành phần kinh tế; kịp thời giải quyết thỏa đáng các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong các lĩnh vực đất đai, giải phóng

<sup>5</sup>. <http://baoninhthuan.com.vn>

mặt bằng, các chính sách thuế... để doanh nghiệp phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại huyện. Huy động các nguồn lực cho đầu tư, thực hiện các chính sách, đảm bảo đầu tư sử dụng có hiệu quả; chú trọng việc lồng ghép các chương trình đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ và nhân dân.

### 5. Kết luận

Có thể nói, sau 20 năm nhìn lại, Bác Ái hôm nay đã có sự đổi thay kì diệu. Từ một huyện có tỉ

lệ nghèo rất cao, đời sống của đồng bào hết sức khó khăn, thiếu đói triền miên, cơ sở hạ tầng thiếu, xuống cấp, nền kinh tế manh mún..., nhưng đến nay diện mạo kinh tế - xã hội đã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển, tỉ lệ hộ nghèo giảm cao hơn các địa phương khác trong tỉnh; các tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu đã được đẩy lùi, xóa bỏ; bản sắc văn hóa được giữ gìn, phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Đây là động lực to lớn để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Bác Ái văn minh, hiện đại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

### Tài liệu tham khảo

Ủy ban Nhân dân huyện Bác Ái. (2019). *Báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phương hướng hành động năm 2019*.

Hoàng Cảnh. (2019). *Tạp chí Lao động và Xã hội*, tháng 7 năm 2019

<http://bacai.ninhthuan.gov.vn>

<http://baoninhthuan.com.vn>

## SOCIO - ECONOMIC DEVELOPMENT IN BAC AI DISTRICT AFTER 20 YEARS RE-ESTABLISHED ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS RAISED

Ho Xuan Ninh

Bac Ai district, Ninh Thuan province

Email: [hoxuanninh79@gmail.com](mailto:hoxuanninh79@gmail.com)

Received: 30/11/2019

Reviewed: 7/11/2019

Revised: 10/11/2019

Accepted: 12/11/2019

Released: 20/11/2019

DOI:

### Abstract

Bac Ai district in Ninh Thuan Province was established in October 1950 and was re-established in accordance with Decree No. 65/2000/ND-CP, November 6, 2000 of the Government and officially put into operation from January 1, 2001 on the basis of adjusting the administrative boundaries of Ninh Son district; is one of 64 poor districts according to Resolution 30a of the Government. 20 years ago, when the district was re-established, the life of ethnic minorities still faced many difficulties, the production was mainly based on agriculture; handicraft industry, trade and service are still small, fragmented and lacking in infrastructure. With the attention and support of the Party, the State, the drastic direction of the local government, the striving efforts of ethnic minorities, up to now, Bac Ai has had a clear change: Socio -economic development, cultural life of ethnic minorities has been raised, infrastructure is invested and developed. However, compared to other localities in Ninh Thuan province, Bac Ai still faces many difficulties and the development is not commensurate with the potential of the district. Therefore, in the coming time, Bac Ai needs to continue promoting internal resources to change livelihoods for the people, promote combination of bringing Bac Ai step by step to sustainable development.

### Keywords

Socio-economic development; Developing internal resources; Livelihood conversion; Bac Ai district; Twenty years of re-establishment.